

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะ พยาบาลศาสตร์

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science Program in Adult and Gerontological
Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing)

วิชาเอก ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งผลิตผู้นำทางคลินิกที่สามารถพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การทำวิจัย การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล สามารถร่วมงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้เป็นอย่างดี บนพื้นฐานของความเป็นจริยธรรม กฎหมายวิชาชีพ และ เศรษฐกิจพอเพียง

ความสำคัญ

จากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพทั้งที่เป็นปัญหาเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรังของประชาชนวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ ที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งปริมาณและความซับซ้อนของโรค ตลอดจนการขาดแคลนพยาบาล ทั้งที่เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลซึ่งเป็นผู้นำทางคลินิก และอาจารย์พยาบาล ทำให้มีความต้องการการผลิตพยาบาลในระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้น ซึ่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่ปรับปรุงใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต จะสามารถตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Education Objectives: PEOs)

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้:

PEO-1) มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ มีจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพ

PEO-2) มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในสาระของศาสตร์การพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ตลอดจน กระบวนการวิจัยและสถิติ

PEO-3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ และบูรณาการความรู้จากศาสตร์การพยาบาล ศาสตร์ทางการแพทย์ ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาลบุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรังได้

PEO-4) สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล

PEO-5) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcomes: PLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถ:

PLO-1) แสดงออกถึงการตระหนักรู้ในความซื่อสัตย์ในการทำงานเชิงวิชาการ และการมีจริยธรรมในการวิจัย

PLO-2) แสดงออกถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมที่เข้มแข็งในการนำหลักจริยธรรมสากล แนวคิดจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลไปใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล

PLO-3) สามารถอธิบาย วิเคราะห์ สาระของศาสตร์การพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ตลอดจน กระบวนการวิจัยและสถิติ

PLO-4) สามารถประเมินภาวะสุขภาพและให้การพยาบาลบุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรังได้ โดยบูรณาการบูรณาการความรู้จากศาสตร์การพยาบาล ศาสตร์ทางการแพทย์ ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

PLO-5) ออกแบบ คิดค้น โครงการ/นวัตกรรมในการพัฒนาการดูแลสุขภาพในกลุ่มบุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ปัญหาสุขภาพซับซ้อน โดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์การพยาบาล ศาสตร์ทางการแพทย์ ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

PLO-6) สนใจ ติดตาม ความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัย ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาล

PLO-7) แสดงความเป็นผู้นำ ในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้อง

PLO-8) ริเริ่ม พัฒนานวัตกรรม/งานวิจัยในการจัดการการดูแลปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยวิกฤต เฉียบพลัน เรื้อรัง โดยใช้ศาสตร์ทางการแพทย์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

PLO-9) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารและการจัดการสารสนเทศค้นหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้นำไปพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO-10) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสื่อสาร การเผยแพร่ผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการบริการ

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบ

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

รายวิชาภาคทฤษฎี บรรยาย/อภิปราย ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

รายวิชาภาคปฏิบัติทางคลินิก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง /ภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

วิทยานิพนธ์ ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง /ภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค

อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษา ไม่เกิน 1: 5 คน

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ หรือตามดุลยพินิจของหัวหน้าสาขาวิชา

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี
4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อการปฏิบัติวิชาชีพ
5. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
6. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
7. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรกำหนด
8. นักศึกษาต่างชาติ

กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร ในกรณีที่ไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัครหรือรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพพยาบาล (Nursing Regulatory Authority) ในประเทศของผู้สมัคร

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

1) หมวดวิชาแกน	9	หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา	13	หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก	3	หน่วยกิต
4) วิทยานิพนธ์	12	หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

	หมวดวิชาแกน	9	หน่วยกิต
MAT 604	สถิติ (Statistics)		2(2-0 -4)
MNS 601	ระบบสุขภาพ นโยบาย และการพยาบาล (Health System, Policy, and Nursing)		2(2-0 -4)
MNS 603	วิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research)		3(3-0 -6)
MNS 605	ทฤษฎีการพยาบาลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Nursing Theories and Related Theories)		2(2-0 -4)
	หมวดวิชาเฉพาะสาขา	13	หน่วยกิต
MNS 615	พยาธิสรีรวิทยาคลินิกและเภสัชวิทยาคลินิก (Clinical Pathophysiology and Pharmacology)		3(3-0 -6)
MNS 623	การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Adult and Gerontological Nursing)		4(4-0 -8)
MNS 624	ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (Adult and Gerontological Nursing Practicum I)		3(0-9 -5)
MNS 625	ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (Adult and Gerontological Nursing Practicum II)		3(0-9 -5)

หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก ตามความเห็นของคณะกรรมการหลักสูตร จำนวน 1 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้

MNS 673	แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติ การพยาบาลขั้นสูง (Concepts, Theories, and Role Development of Advanced Practice Nurses)	3(2-3-6)
MNS 674	การพยาบาลทางคลินิกที่เลือกสรร (Elective Clinical Nursing)	3(0-9-5)
MNS 675	การเรียนการสอนทางการพยาบาล (Teaching and Learning in Nursing)	3(2-3-6)
MNS 676	ภาวะผู้นำและการจัดการการพยาบาล (Leadership and Nursing Management)	3(2-3-6)
MNS 677	การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Nursing Practice)	3(2-3-6)
	วิทยานิพนธ์	12 หน่วยกิต
MNS 699	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12(0-36 -18)

แสดงแผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต
MNS 601	ระบบสุขภาพ นโยบายและการพยาบาล	2(2-0-4)
MNS 605	ทฤษฎีการพยาบาลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	2(2-0-4)
MNS 615	พยาธิสรีรวิทยาคลินิกและเภสัชวิทยาคลินิก	3(3-0-6)
	รวม	7(7-0-14)

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต
MNS 623	การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	4(4-0-8)
MNS 624	ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1	3(0-9-5)
MAT 604	สถิติ	2(2-0-4)
	รวม	9(6-9-17)

ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต
MNS 603	วิจัยทางการพยาบาล	3(3-0-6)
	รวม	3(3-0-6)

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต
MNS 625	ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2	3(0-9-5)
MNS XXX	วิชาเลือก	3(X-X-X)
MNS 699	วิทยานิพนธ์	3(0-9-5)
	รวม	9 (X-X-X)

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต
MNS 699	วิทยานิพนธ์	9(0-27-14)
	รวม	9(0-27-14)